

Anh cứ đi đi...

Nhạc & lời: Vương Anh Tú

Trình bày: Harri Won

Andante ♩ = 80

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of three flats (B-flat major or D-flat minor). It consists of ten staves of music, each with a line of Vietnamese lyrics underneath. The lyrics are: "Tình yêu là thế Đôi khi làm mình say mê Đôi khi làm mình ngờ nghệch Tin một người đến nỗi rơi lệ Là thế Khi yêu ai chẳng cần biết nữa Khi thương ai thì dù trong mưa Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa Rồi khi em thấy Anh trong tay cùng người khác ấy Sao em quên được khoảnh khắc đấy Anh bên ai hạnh phúc như vậy Thì thôi Buông đôi tay và để anh đi Xem như ta lần đầu chia ly Cũng là lần cuối nghĩ suy Thì anh cứ đi đi anh cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí Ừ thì anh cứ đi đi Và đừng nhớ nhưng chỉ Về đâu khi ta đã lạc mất nhau Mình buồn vì tim mình đau Mình buồn thì ai thấu đâu Tình lời buông chưa hết câu Nước mắt đã dâng khoe sâu Đừng bên nhau nếu không vui Em muốn thấy anh cười Vì yêu nên em xin anh cứ đi bỏ mặc em". The score includes various chord markings such as Fm, Bbm7, Eb7, Abmaj7, Dbmaj7, Gm7(b5)/Bb, C7, G7/B, and Dm7(b5)/C.

Tình yêu là thế Đôi khi làm mình say mê Đôi khi làm mình ngờ
nghệ — Tin một người đến nỗi — rơi — lệ. — Là thế Khi yêu ai chẳng cần — biết
nữa Khi thương ai thì dù — trong mưa Vẫn cảm thấy ấm áp — dư — thừa. Rồi khi em
thấy Anh trong tay cùng người khác ấy Sao em quên được khoảnh khắc
đấy Anh bên ai hạnh phúc như — vậy. — Thì thôi Buông đôi tay và để — anh
đi Xem như ta lần đầu chia ly Cũng là lần cuối nghĩ — suy. Thì anh cứ đi đi anh cứ xa em và
đừng ngẫm nghĩ — Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí. — Ừ thì
anh cứ đi đi Và đừng nhớ nhưng chỉ — Về đâu khi ta đã — lạc mất nhau.
— Mình buồn vì tim mình đau Mình buồn thì ai thấu đâu Tình lời buông chưa hết
câu Nước mắt đã dâng khoe — sâu. — Đừng bên — nhau nếu không vui Em
muốn thấy anh cười — Vì yêu nên em xin — anh cứ đi, — bỏ mặc em. —